

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากไม่มีนักศึกษาคงค้าง ให้คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเพื่อเปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการอีกครั้ง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ของงดรับนักศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาคงค้าง	ปีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)	๑ คน	๑/๒๕๖๕

เหตุผล

เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชา และจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรลดน้อยลง ซึ่งขณะนี้ไม่มีนักศึกษาคงเหลือจำนวน ๑ คน คงค้างรายวิชา Special Project และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การพิจารณากลับกรอง

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาจากเอกสารระเบียบวาระการประชุม และไม่มีคณะกรรมการสภาสถาบันท่านใดขอทักท้วง จึงมีความเห็นร่วมกันในการให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา เพื่อปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ของ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากไม่มีนักศึกษาคงค้าง ให้คณะวิทยาศาสตร์ เสนอเพื่อปิดหลักสูตร ต่อสภาวิชาการอีกครั้ง ตามที่เสนอ



ลงชื่อ *Orun*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณญา วลัยรัชต์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน ๖๕